



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กรมการพัฒนชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๑

ที่ มท.๐๔๑๖๒ (ยผ)/ *สสพ* วันที่ *๒๕* กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานครได้ส่งแบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสาวพัศตร์พิมล เนียวกุล นางสาวปิยธิดา นิยม และนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ เพื่อขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานครจากอธิบดีกรมการพัฒนชุมชน นั้น

กรมการพัฒนชุมชนพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาวพัศตร์พิมล เนียวกุล นางสาวปิยธิดา นิยม และนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นชอบให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอรรณิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี



บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ (๘) ของคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๑๒๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่/จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ความเชี่ยวชาญ
๑.กรุงเทพมหานคร	นางสาวพัชร์พิมล เนียวกุล	ด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาองค์กรสตรี
	นางสาวปิยธิดา นิยม	ด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาองค์กรสตรี
	นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ	ด้านการบริหารธุรกิจและการพัฒนาองค์กรสตรี

หมายเหตุ ๑. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร

๒. มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่